
Stjórnarfundur 15 september kl 17.30 í Samskipahöllinni.

Mætt: Sverrir, Pétur, Kolfinna, Jenny  og Lilja sat fundinn.

1. Farið yfir framkvæmdir á svæðinu. Sverrir, Pétur og Lilja fóru fyrr í vikunni um svæðið með
verktak og tókum út svæðið. Verið að undirbúa samtal við bæjarfélögin.

2.
3. Farið yfir starfslýsingu fyrir Yfirþjálfara og undirbúinn fundur við Þórdísi Önnu Gylfadóttur.

4. Fjármál félagsins rædd en Kolfinna tekur við sem gjaldkeri félagsins.

5. Jenny sér um að fara yfir regluverk v/vals á Íþróttakonu og manni Spretts. Velur með sér
aðstoðarfólk.

6. Önnur mál.

Fundi slitið kl 18.45

Sverrir ritaði fundargerð


